



# บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (ท.พ.ลธกทช)  
เลขที่รับ 921  
วันที่รับ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗  
วันที่ออก เวลา 14:12

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๔/๑๘๘๒๖

ที่ สธ ๐๗๑๑.๒/๖๔๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย การประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนั้น กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการหลักที่สำคัญของกรม นำมาประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณที่ผ่านมา นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานจริยธรรม ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติ และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต และประกอบการประเมิน ITA ต่อไป โดยประเด็นหลักของแผนประกอบด้วย

๑. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ กระบวนงาน ประกอบด้วย

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต จำนวน ๖ กระบวนงาน
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๗ กระบวนงาน
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน ๑ กระบวนงาน
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ กระบวนงาน

๒. สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙ กระบวนงาน ไม่มีรายงานการทุจริต หน่วยงานดำเนินการเฝ้าระวังต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจันทรีทิพย์ พงษ์สนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

อนุมัติ  
ลงนามแล้ว

(นายกรกฤษ สัมสมมุติ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๔, ๑๘๘๒๖

ที่ สธ ๐๗๑๑.๒/ ๙

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย การประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อกำหนด และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการคัดเลือกกระบวนงานเพื่อจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระดับกรม รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามข้อกำหนดการตรวจประเมิน ITA แล้ว นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

